

Số: /BC-SCT

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững

Theo Công văn số 269/SVHTTDL-QLVH ngày 12/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy (khóa XIX); Sở Công Thương báo cáo như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, QUẢN TRIỆT

- Theo hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp, Giám đốc đã phối hợp với Đảng ủy, các đoàn thể triển khai, thông tin, quán triệt tuyên truyền, phổ biến thông qua Văn phòng điện tử, hội nghị giao ban, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể... đến 100% đảng viên, công chức, viên chức về Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy, Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện NQ 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy QN về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững gắn với Chương trình hành động của Đảng uỷ cấp trên thực hiện Nghị quyết gắn với Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam.

- Giám đốc Sở phối hợp với Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 895/KHPH-SCT-ĐUSCT ngày 17/5/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2017 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Xây dựng, phát triển toàn diện con người Quảng Ngãi về đức, trí, thể, mỹ đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

- Xây dựng, nghiêm túc thực hiện các quy chế, quy định: Quy chế làm việc, Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Quảng Ngãi (từ năm 2019 thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh), Kế hoạch thực hiện Quyết định 20 của UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về không uống rượu, bia trong buổi trưa các ngày làm việc, Quy chế phối hợp với Đảng ủy và xây dựng các Kế hoạch phối hợp thực hiện thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về

xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 03 và nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xây dựng, thực hiện các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19 “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Quy định số 101, Quy định số 55 và Quy định số 08 Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Xây dựng, thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Công Thương được UBND tỉnh phê duyệt, Đề án vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo danh mục vị trí việc làm do UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng Phương án sắp xếp tổ chức bên trong Sở Công Thương, Phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn hiệu lực, hiệu quả.

- Theo đó, đảm bảo thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2020 11,36% biên chế hành chính và 25% biên chế sự nghiệp. So với năm 2015, đội ngũ công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ tăng từ 7,5% lên 39%; được đào tạo lý luận chính trị tăng từ 15,9% lên 71,7%. Cử công chức, viên chức bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở, cấp phòng cho 100% công chức, viên chức theo chức danh và quy hoạch chức danh tương ứng.

2. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Giám đốc Sở xây dựng Quy chế phối hợp với Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong đó, xây dựng chuẩn mực học tập và làm theo Bác, ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp áp dụng tại Sở Công Thương và triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ. Hàng năm, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ trong hệ thống chính trị; thảo luận, đăng ký thực hiện các mô hình học tập và làm theo Bác về: Xây dựng Đảng về đạo đức, tiếp tục thực hiện mô hình “*Tiết kiệm làm theo lời Bác*” đã được thực hiện từ nhiều năm qua (từ năm 2009) hàng năm đóng góp 10 triệu đồng (hiện nay là 6 triệu đồng do sắp xếp giảm tổ chức QLTT) để hỗ trợ gia đình công chức, viên chức ốm đau, khó khăn, mô hình “thực hiện tốt nếp sống văn hoá, văn hoá công sở, chống bệnh thành tích, chống lãng phí (không tổ chức tiệc tùng, ăn uống xa hoa nhân dịp lên chức, tắt niên; không tổ chức tuần giáp năm, báo hiếu, đám giỗ lớn gây lãng phí; không rải vàng mã trên đường đưa tang người thân...),” mô hình “4 đúng, 4 phải, 3 sát” (đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách, nhiệm vụ, đúng chủ trương, chính sách, pháp luật. Phải minh bạch,

phải tận tình, phải chính xác, phải đúng hẹn. Sát dân, sát việc, sát cơ sở), mô hình “Người tốt, việc tốt, học tập và làm theo gương Bác”.

Tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tăng cường thể lực, trí lực, giáo dục nhân cách: Nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện công tác Đền ơn, đáp nghĩa, Ngày Vì người nghèo, Mái ấm Công đoàn, các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Chi đoàn, Công đoàn tổ chức các Giải bóng đá nam, nữ, Hội thao nhân kỷ niệm thành lập Ngành, tham gia Hội thao, văn nghệ Khối Thi đua Kinh tế Ngành, Khối thi đua Thanh tra tỉnh, tham gia các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, lịch sử Đảng, truyền thống Đoàn Thanh niên; xây dựng Câu lạc bộ tiếng Anh trong Chi đoàn thanh niên, Tủ sách thanh niên, Chào cờ đầu tuần... Tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện, tổ chức các hoạt động từ thiện, chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân yêu thương”... gắn kết với chương trình tiết kiệm năng lượng.... hỗ trợ nhân dân, học sinh miền núi khó khăn...

Xây dựng, nghiêm túc thực hiện Kế hoạch, CTHĐ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức hàng năm, ban hành Nghị quyết về thực hiện, phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị; xây dựng Kế hoạch, đăng ký thực hiện Cơ quan văn hóa; đảng viên, công chức, viên chức quán triệt, thực hiện nhiệm vụ, công vụ đảm bảo phương châm, hành động mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người, tự trọng, tự chủ, trách nhiệm, tôn vinh và bảo vệ cái đúng, tích cực, phê phán hành vi sai trái, tiêu cực, xuống cấp về đạo đức, ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người trong cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, 100% công chức, viên chức đạt danh hiệu Gia đình văn hóa ở khu dân cư.

Thành lập Tổ Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp thẩm quyền giao gắn với kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính. Theo đó, hàng năm, thanh tra, kiểm tra nội bộ 30% phòng, đơn vị. Thông báo kết luận, kịp thời nhắc nhở đơn vị, cá nhân có những hạn chế, khuyết điểm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ và thực hiện các nội dung quy định về văn hóa công vụ. Không có công chức, viên chức thuộc Sở bị khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

3. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

Trong hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực ngành theo cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh hiện nay; Sở xác định văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu cơ chế, chính sách, tổ chức các hoạt động, hướng dẫn, giải quyết TTHC trên lĩnh vực ngành theo phân cấp đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm đảm bảo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bền vững, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhân dân.

Theo đó, trong những năm qua, đã thiết thực tham mưu cơ chế, chính sách, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh đạt kết quả

như: Tăng cường trách nhiệm phối hợp với các địa phương, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân. Tăng cường tham mưu cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành theo tổng hợp, đề xuất của UBMTTQVN tỉnh và chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai dự án, đề án, cơ chế, chính sách trên lĩnh vực ngành có tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Theo đó, giải quyết các vấn đề tồn tại, hạn chế, nâng cao vai trò tham mưu quản lý nhà nước trong quản lý điện nông thôn, miền núi, thủy điện; kiểm tra, kiểm soát thị trường; vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; quy hoạch, đầu tư phát triển cụm công nghiệp; xúc tiến thương mại; quản lý chợ; đưa hàng Việt về nông thôn, xây dựng điểm bán hàng Việt theo Đề án phát triển thị trường trong nước và thực hiện Cuộc vận động của Bộ Chính trị “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, Hội chợ - Triển lãm “Núi Ân- Sông Trà” nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi; chính sách hỗ trợ giá xăng dầu cho huyện đảo Lý Sơn, điện cáp ngầm cho huyện đảo Lý Sơn... Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với kết quả giai đoạn 2016 – 2020 có 144/148 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, đạt 97,3% kế hoạch; 97/98 xã đạt tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đạt 98,98% kế hoạch.

+ Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và tổng kết, đánh giá (phần dịch vụ).

+ Thực hiện Cuộc vận động Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Bộ Chính trị thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại: Đưa hàng Việt về nông thôn, tổ chức Hội thảo, Hội nghị kết nối cung cầu gắn với Hội chợ, triển lãm, tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng, Ngày Thương hiệu Việt Nam, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống phá giá, quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật, thực hiện QLNN về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực ngành; thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm....

+ Xây dựng, thực hiện nghiêm túc Quy chế Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, không có công chức, viên chức thuộc Sở bị khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; đối tượng, nội dung khiếu nại (không có tố cáo) trên lĩnh vực ngành được xử lý hoặc chuyển xử lý theo thẩm quyền đúng quy định.

+ Tỷ lệ cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đạt 41,4% thủ tục, đảm bảo hướng đến mục đích cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, gắn cơ chế quản lý với cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và công dân. Đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả đúng quy định đối với TTHC

thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương. Đăng ký và thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia 42 TTHC, đạt tỷ lệ 32%, đến nay đã có 37/42 TTHC cập nhật trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó có 04 TTHC thuộc lĩnh vực Xúc tiến thương mại được cung cấp dịch vụ công mức độ 4. Sở Công Thương là đơn vị đứng đầu tỉnh về việc giải quyết TTHC trực tuyến và mức độ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC của Sở Công Thương đạt 100%, trong đó, rất hài lòng đạt 98 % (theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh).

4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa và hội nhập quốc tế

- Tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể tổ chức các hoạt động ôn lại truyền thống, về nguồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, địa phương. Chủ trì, phối hợp, tham gia quản lý, hỗ trợ bảo tồn, duy trì, phát triển nghề truyền thống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ gắn với phát triển kinh tế; tổ chức hội chợ, triển lãm, kết nối cung cầu, các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, phối hợp xây dựng thương hiệu sản phẩm của tỉnh...

- Tham mưu về hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần trong thực hiện hội nhập quốc tế: Tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm văn hóa, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của các dân tộc; từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội,...

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Để xây dựng và phát triển con người một cách toàn diện, Giám đốc Sở phối hợp với cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo Nghị quyết TW 4, Quy định về nêu gương, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với quy định của pháp luật, hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, xây dựng đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở. Phối hợp với Đoàn thể triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tăng cường thể lực, trí lực, giáo dục nhân cách, kỹ năng cho công chức, viên chức.

- Trong hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực ngành, đã tập trung tham mưu về cơ chế, chính sách, tổ chức các hoạt động, giải quyết TTHC theo cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa xây dựng, phát huy môi trường văn hóa, lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh, phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN ĐẾN

Trong thời gian đến, Sở Công Thương tiếp tục bám sát lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị chức năng; tiếp tục

thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2017 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển với nội dung cơ bản:

- Xây dựng, phát triển đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức theo Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 04 gắn với Nghị quyết 18, Nghị quyết 19, Nghị quyết 26 của Trung ương, quy định về nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu của các cấp trong toàn hệ thống chính trị trong Sở. Tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần, rèn luyện, giáo dục nhân cách, giữ gìn bản sắc văn hóa trong đội ngũ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong xây dựng văn hóa trong phát triển kinh tế, xã hội trên lĩnh vực ngành; trong đó, chú trọng đến việc tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải quyết TTHC nhằm hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện văn hóa sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, quê hương trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, giảm sự ảnh hưởng tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường và âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.

- Gắn kết việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03 với việc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Sở Công Thương kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở VH-TT-DL;
- GD, PGD Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Võ Văn Rân